

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาหารจึงต้องมีคุณค่าทางโภชนาการและถูกหลักอนามัย อาหารจีนก็เป็นหนึ่งในอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและอยู่คู่คนไทยมาช้านาน เนื่องจากในอดีตสังคมไทยมีคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก วัฒนธรรมการรับประทานอาหารจีนจึงมีความสำคัญยิ่งในสังคมไทย และในปัจจุบันพบว่ารายการอาหารจีนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรายการอาหารทั่วไปของร้านอาหารแล้ว

ร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีน เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภคที่เป็นวัตถุดิบ เครื่องปรุงรสชาติที่ใช้ในอาหารจีน มีจุดกำเนิดมาจากคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยการรวมกลุ่มกัน ณ ถนนเยาวราช เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายจีนและได้ทำการค้าจำหน่ายของรูปพรรณและร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีน แต่ในปัจจุบันพบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ จากแหล่งที่อยู่อาศัยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จำหน่ายของแพะชันจำหน่ายอาหารจีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และได้มีสภาพการจราจรที่ติดขัด ส่งผลให้ร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีน ซึ่งขายเฉพาะกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โต๊ะจีน โรงแรมภายในประเทศ ไม่สะดวกทั้งด้านการขนส่ง การเข้าออกของถนนเยาวราช ทั้งค่าเช่าร้านราคาสูงขึ้น ดังนั้นร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนจึงลดปริมาณลงตามลำดับ แต่ร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนได้ปรับตัวโดยการเปิดร้านในตลาดใหญ่ ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เช่น ตลาดไท เป็นต้น

จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการรับประทานอาหาร (Food Tourism) โดยมีอาหารทะเลที่มีคุณภาพดี สด อร่อยเป็นจุดแข็ง และยังเป็นศูนย์กลางของธุรกิจโต๊ะจีนในภาคตะวันตกเนื่องจากใกล้แหล่งวัตถุดิบ เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ร้านอาหาร ภัตตาคารจีน ธุรกิจโต๊ะจีนในจังหวัดสมุทรสาครจึงมีจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดมากถึง 982 ราย (สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร, ออนไลน์) และจังหวัดใกล้เคียง เช่น นครปฐม ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนอีกจำนวน 118 ราย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, ออนไลน์) จึงส่งผลให้มีความต้องการซื้อเครื่องปรุงอาหารจีนในจังหวัดสมุทรสาครมากขึ้น นอกจากนี้จากการสำรวจของผู้ศึกษาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 พบว่าร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีจำนวนเพียง 3 ร้าน และเป็นร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนที่มีสินค้าเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุง

อาหารจีนที่มุ่งดำเนินการเพื่อตอบสนองสินค้าอย่างครบถ้วน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ถนนเยาวราช จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้มีความน่าลงทุนร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนในอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นอย่างมาก แต่ผู้ศึกษาไม่ทราบถึงความต้องการของลูกค้าว่ามีมากเพียงพอในการลงทุนหรือไม่ ความเป็นไปได้ในการมาซื้อหรือส่งให้กับจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างไร เงินลงทุนเริ่มต้นในสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่าใดเนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีราคาสูง และจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นเท่าใด เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนต่อไป

ดังนั้นผู้ศึกษาซึ่งประกอบธุรกิจแปรรูปหุหลามเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการขยายตลาดให้มากขึ้น จึงสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่มุ่งตอบสนองต่อผู้บริโภคกลุ่มร้านอาหาร ภัตตาคารจีน และธุรกิจรับจัดโต๊ะจีนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของนักลงทุน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนรายอื่นที่ต้องการทราบความเป็นไปได้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน

#### วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา

1. ทำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร

2. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม การเลือกทำเลที่ตั้ง การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน และเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจลงทุนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร

#### นิยามศัพท์

การศึกษาความเป็นไปได้ หมายถึง การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยการศึกษาด้านการตลาด ด้านการเทคนิค ด้านการจัดการ และการวิเคราะห์ด้านการเงิน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจและเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสามารถประสบความสำเร็จได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินที่ต้องลงทุนไป

ร้านค้าเครื่องปรุงอาหารจีน หมายถึง ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภคที่เป็น  
วัตถุดิบ เครื่องปรุงรสชาติ ที่ใช้ในอาหารจีน

เครื่องปรุงอาหารจีน หมายถึง วัตถุดิบเพื่อนำไปปรุงสุกต่อไป สามารถแบ่งเป็น  
หมวดหมู่ได้ดังนี้

- หมวดของแห้ง ได้แก่ หุ้ดลาม กระเพาะปลา เห็ดหอม เม็ดมะม่วง เชื้อไฟ  
ดอกไม้อื่น แบ่งห้องกึ่ง ฟองเต้าหู้ เก้าลัก เป็นต้น
- หมวดของสด ได้แก่ ปลิงทะเล ปลาหิมะ ขาห่าน แฮมก้อน แป๊ะก๊วย เป็นต้น
- หมวดเครื่องกระป๋อง ได้แก่ เป้าฮื้อ หม้อไม้ทะเล ผลไม้กระป๋อง เหล้าจีน เป็นต้น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved